

สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะอื่นๆ	แหล่งที่มา
<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการเมือง</u></p> <p>๑.การเมืองขนาดใหญ่ที่มีปัญหา ส่งผลให้เกิดปัญหามาสู่ในพื้นที่ และชุมชน ผู้คนในสังคมต่างทะเลาะกันแค่เพียงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน นักการเมืองยังมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวเสียมากกว่าที่จะช่วยเหลือประชาชน</p> <p>๒.การเมืองแบ่งแยกเป็นฝ่ายเกิดการแย่งผลประโยชน์ เกิดข้อขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ยึดประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องเป็นหลัก ขาดหลักการและเหตุผล ไม่ยึดถือความถูกต้อง เอาแต่ความถูกใจ ไม่เคารพกฎหมายและกติกาสังคม</p>	<p>๑.ควรมีกิจกรรมดีๆลงมาสู่ชุมชน สร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับนักการเมือง ประชาชนต้องได้รับข่าวสารข้อมูลทางการเมืองอย่างถูกต้อง ลดการบิดเบือนจากสื่อต่างๆ</p> <p>๒.จัดความคิดและระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย สร้างความรู้ทางการเมืองที่ดีให้กับประชาชน ยกเลิกระบบของนักการเมืองที่ต้องสังกัดพรรค เพราะจะทำให้ให้นักการเมืองไม่เป็นตัวของตัวเอง</p>	<p>๑.ควรมีการแจ้งข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบ อยู่เสมอและปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักชาติ สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบการเมืองการปกครองของประเทศอย่าง</p> <p>๒.แก้ไขกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง ปิดช่องทางการหาผลประโยชน์ของนักการเมือง โดยสร้างกฎหมายที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได้</p>	<p>กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มข้าราชการ ประชาชน แกนนำการเมือง กลุ่มเอกชน</p>
<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการเมือง</u></p> <p><u>มาตรฐานทางจริยธรรมของ</u> <u>ผู้บริหารประเทศ</u></p> <p>๑.ข้าราชการยังคงเน้นทำงานให้กับนักการเมือง มากกว่าที่จะทำงานให้กับประชาชน เหตุเพราะว่า อาจกลัวโดนย้ายหรือ อำนาจ ต่างๆที่นักการเมืองพึงมี ทำให้นักการเมืองต้องคอยทำงานช่วยเหลือนักการเมืองในทางที่ผิด และนักการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร การทำงานยังคงยึดผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ขาดจริยธรรมที่ดี</p>	<p>๑.สร้างภูมิคุ้มกันให้กับข้าราชการ เพราะถือว่าข้าราชการเป็นคนที่ทำงานให้นักการเมือง หรือผู้นำในประเทศ มิให้ข้าราชการต้องถูกบังคับการทำงานที่ผิดจริยธรรม</p>	<p>๑.สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและนักการเมืองมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง</p>	

<p><u>แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม</u></p> <p>๑.กระบวนการยุติธรรม ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมีการบิดเบือนเกือบทุกระดับชั้น โดยคำสั่งนักการเมือง มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือหรือล้มคดีความต่างๆ ทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบือนไป</p>	<p>๑. สร้างความคุ้มกันให้กับกระบวนการยุติธรรม ให้ผู้พิพากษาทำงานอย่างโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม โดยปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจภายนอก สร้างมาตรฐานที่ดี</p>	<p>๑. รื้อฟื้นคดีทางการเมืองที่สร้างความแตกแยก สร้างจุดร่วม ข้อบังคับ ระเบียบ ไปในทิศทางเดียวกัน</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน</u></p> <p>๑.การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ และตามนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>๑.ควรจัดสรรงบประมาณให้ราชการส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมกับการดำเนินการในด้านต่าง ๆ</p>	<p>๑.ควรเร่งดำเนินการในเรื่องงบประมาณ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปการทุจริต</u></p> <p>๑. ภาคสังคมยังเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก</p> <p>๒.ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ระดับรัฐบาล มาจนถึงระดับท้องถิ่นในระบบการเมืองของประเทศไทย คือวิธีการเข้าสู่อำนาจมีการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเมื่อเข้าสู่อำนาจก็ต้องการถนอมทุนคืน</p> <p>๓.การแสวงหาผลประโยชน์ใช้อำนาจไม่ชอบธรรม</p>	<p>๑. ภาคสังคมมีส่วนร่วมในการเพิ่มมาตรการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านหน่วยงาน ปปช. ให้มากขึ้น</p> <p>๒.ภาคสังคมต้องมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงในกระบวนการตรวจสอบและการป้องกันและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับองค์กรภาครัฐมากขึ้นในทุกกระดับ</p> <p>๓.ให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างจริงจัง</p>	<p>๑.ภาคสังคมต้องมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงในกระบวนการตรวจสอบและการป้องกันและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับองค์กรภาครัฐมากขึ้นในทุกระดับ</p>	

<p><u>แนวทางปฏิรูปการศึกษา</u></p> <p>๑. ภาคสังคมยังเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก</p> <p>๒. การศึกษาในประเทศไทยไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลทางการเมือง จึงมีผลกระทบมาถึงเด็กนักเรียน ที่ต้องปรับวิธีการเรียนการสอนตลอดเวลา ทำให้การศึกษาไทยไม่พัฒนา รวมถึงบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนเปลี่ยนไปจากอดีตที่เคยทุ่มเทในการเรียนการสอนแต่ปัจจุบันสถานศึกษามีการประเมินต่างๆ ซึ่งเน้นในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อประเมินครูผู้สอนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ครูผู้สอนมีเวลาในการเอาใจใส่นักเรียนไม่พอเท่าที่ควร</p>	<p>๑. ต้องมีตัวแทนที่มีความรู้ด้านการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน</p> <p>๒. ต้องให้การศึกษาเป็นนโยบายระดับชาติ มีการวางแผนระยะยาวห้ามมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อทางการเมืองก็ตาม</p>	<p>๑. ควรมีครูพิเศษที่มาจากภาคสังคมเข้ามาร่วมบริหารการศึกษาในพื้นที่</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ</u></p> <p>๑. ขาดการรวมกลุ่มการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณ และคุณภาพที่สูงขึ้น</p> <p>๒. การประกอบอาชีพของคนไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ที่ผลัดเปลี่ยนกันบริหารประเทศ ไม่มีการวางฐานที่มั่นคง</p> <p>๓. ปัญหาการจัดสรรที่ดินเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง มีการเช่าที่ดินทำกิน</p>	<p>๑. ควรให้การสนับสนุนซื้อสินค้าการเกษตรของคนในท้องถิ่น</p> <p>๒. รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตที่ได้ของกลุ่มเพื่อจะได้มีอำนาจต่อรองในตลาด และสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น</p> <p>๓. จำกัดการถือครองที่ดินทางการเกษตรสำหรับผู้ที่มิที่ดินให้ผู้อื่นเช่าโดยจัดเก็บภาษีให้สูงสำหรับที่ดินว่างเปล่าจัดการภาษีเกษตรกรให้สอดคล้องกับรายได้เกษตรกร</p> <p>๔. ประกันราคาพืชผลเกษตร</p>		

<p>๔.ราคาผลผลิตตกต่ำ เครื่องมือแพง เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ย ยา วัสดุทางการเกษตร รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ</p>	<p>ควบคุมราคา ลดราคาปุ๋ยยา เครื่องมือวัสดุทางการเกษตร ลดราคาน้ำมัน การขนส่ง อบรมอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย แนะนำแนวทาง ดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ การผลิต การใช้เทคโนโลยี ที่ถูกต้อง</p>		
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร</u> ๑.การรับข้อมูลข่าวสารส่วนมากรับมาจากสื่อโทรทัศน์ และวิทยุส่วนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการยังมีน้อย</p>	<p>๑.ความเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้มากกว่านี้</p>	<p>๑.ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของประชาชน</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง</u> ๑.ปัญหาด้านการเมืองทำให้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดการชะลอตัวในทุกๆด้าน</p>	<p>๑.จัดการปัญหาด้านความรุนแรงในการเมืองเพื่อจะพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆต่อไป</p>	<p>๑.ร่วมกันรณรงค์ลดการรุนแรงทางด้านการเมือง ไม่เลือกข้างใดใดข้างหนึ่ง</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> ๑.บุคคลบางกลุ่มได้หาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมโดยไม่มีผู้ใดควบคุมดูแล ๒.ทรัพยากรธรรมชาติขาดการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานของภาครัฐและมีผู้บุกรุกและหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของ</p>	<p>๑.จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และพัฒนาเพื่อ๒.ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป</p>	<p>๑.มีการพัฒนาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ๒.ต้องมีการจัดวางระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เป็นที่ไปด้วยความสอดคล้องกันและจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญในประเทศให้ประชาชนใช้ได้อย่างเท่าเทียม</p>	

<p>ส่วนรวม ในระดับพื้นที่ไม่มี หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ๓.มลพิษจากโรงงาน อุตสาหกรรม สร้างผลกระทบ ให้กับชุมชนในเรื่องของเสีย ต่าง ๆ</p> <p><u>ปฏิรูปด้านอื่น ๆ</u> ๑.ยาเสพติด</p>	<p>๓.โรงงานอุตสาหกรรมควร ช่วยกันลดมลพิษให้อยู่ในค่า มาตรฐาน</p> <p>๑.ให้ผู้รักษากฎหมายบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑.รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันในเรื่องยาเสพติด ร่วมกันดูแลบุคคลในครอบครัวไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และชี้แจงให้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด</p>	
--	--	--	--